



ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดบัญชีที่แนบโดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พร้อมแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเข้าเสนอราคา

๒. ติดต่อบริษัทขอดูรายละเอียดของพัสดุได้ที่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

๓. ผู้เสนอราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันที จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บพัสดุ

๔. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ซื้อทอดตลาดได้ โดยขนย้ายเอกสารจากตู้คอนเทนเนอร์ มายัง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะต้องถูกปรับวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๕. ในการขยายทอดตลาดครั้งนี้จะขายรวมกันในคราวเดียวกัน และถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้เห็นประกาศแล้ว ถึงสภาพสิ่งของที่จะขยายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ไม่จำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๗. กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นต่ำกว่าราคาที่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประเมินไว้ ในกรณีเช่นนี้

/ผู้เข้าประมูล...

ผู้เข้าประมูลผู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการขายทอดตลาดในครั้งนี้จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗

จึงประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาในการขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(อัครพล ศรีเสาวลักษณ์)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

บัญชีพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ของกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

แนบท้ายประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer	๑ เครื่อง	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำที่พร้อมจอ ยี่ห้อ Acer	๑ ชุด	
๓	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother	๑ เครื่อง	
๔	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother	๑ เครื่อง	
๕	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother	๑ เครื่อง	
๖	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L๓๕๕	๑ เครื่อง	
๗	เครื่องโน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Dell	๑ เครื่อง	
๘	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother	๑ เครื่อง	
๙	ตู้คอนเทนเนอร์	๑ ตู้	
๑๐	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Hp	๑ เครื่อง	
๑๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑ เครื่อง	
๑๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑ เครื่อง	
๑๓	เครื่องสแกนเนอร์ Hp Scanjet ๒๔๐๐	๑ เครื่อง	
๑๔	เครื่องสแกนเนอร์ Cannon	๑ เครื่อง	
๑๕	โปรเจคเตอร์ Panasonic	๑ เครื่อง	
๑๖	ฉลากกัน ๒ อัน	๒ อัน	
๑๗	เครื่องพิมพ์ดีด โอลิมเปีย	๑ เครื่อง	
๑๘	จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	๑ เครื่อง	
๑๙	เก้าอี้พนักพิงต่ำเท้าแขน	๑ ตัว	
๒๐	เก้าอี้พนักพิงต่ำเท้าแขน	๑ ตัว	
๒๑	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother	๑ เครื่อง	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ทรงชัย สังข์นาค)

รอง ผกก.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.

รท.ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.